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TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI 

ĐÓNG GÓP CỦA SINH VIÊN 
--------------- 

 

I. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO: 

1. Nếu rớt môn thì cho phép thi lại môn 1 lần (mà không phải học lại).  

Quy chế học theo tín chỉ của Bộ GD&ĐT không cho phép thi lại. 

2. Việc đăng ký học phần môn anh văn chưa hợp lý: Hủy môn học không hợp lý 

(Phòng đào tạo lấy lý do vì lớp Anh văn không đủ số lượng sinh viên đăng ký nên hủy trong 

khi đó lớp anh văn đã có đủ và full số lượng sinh viên đăng ký).  

Việc hủy môn học đều dựa trên quy chế đào tạo của trường (số lượng < 30 SV/lớp) 

chứ không thể dựa vào cảm tính của bất cứ người nào cho nên khó có tình trạng có đủ số 

lượng SV đăng ký mà Phòng ĐTĐH lại hủy. Nếu có trường hợp đặc biệt như trên đề nghị 

SV cho biết lớp đã đăng ký. 

3. Thông báo của Phòng đào tạo về môn tiên quyết của sinh viên quá trễ, gây ra khó 

khăn cho sinh viên trong việc sắp xếp và bị trễ trong quá trình học.  

Sau khi có đầy đủ điểm phúc khảo thi thì mới có thể hủy các đăng ký học phần 

không đạt điều kiện môn tiên quyết, trong khi học kỳ 2 bắt đầu không lâu sau khi học kỳ 1 

kết thúc nên có một độ trễ nhất định. Hiện tại chỉ có Anh văn có tiên quyết, còn các môn 

khác hầu như chỉ là môn học trước. Phòng ĐTĐH sẽ cung cấp sơ đồ các môn học tiên 

quyết, học trước trong CTĐT của các ngành trên website daa. 

4. Môn Đường lối lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam: Việc thay đổi giáo viên 

liên tục, không có thông báo nghỉ rõ ràng, việc truyền đạt kiến thức ở mỗi giáo viên khác 

nhau dẫn đến khó khăn trong quá trình ôn tập và thi học kỳ.  

Môn này chia làm nhiều phần, mỗi phần 1 GV dạy nên khó tránh khỏi việc thay đổi 

GV. Nếu có sự việc nghỉ mà không có thông báo rõ ràng thì Trường sẽ nhắc nhở các GV 

và làm việc với Trung tâm Lý luận chính trị (phụ trách quản lý giảng dạy các môn này) 

kiểm điểm, rút kinh nghiệm các tình huống nêu trên. 

5.  Phòng đào tạo thông báo nghỉ học trễ, gây khó khăn cho sinh viên, cần thông 

báo kịp thời cho sinh viên (1 số sinh viên nhà xa, lên tới trường gần sát giờ học thì phòng 

đào tạo mới thông báo nghỉ).  
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Hiện tại việc thông báo nghỉ được thực hiện tự động khi giáo viên báo nghỉ trên hệ 

thống quản lý mà không qua Phòng Đào tạo Đại học duyệt hay thông báo thủ công, nhiều 

trường hợp do giảng viên bận đột xuất trước giờ dạy nên báo nghỉ trễ. 

6. Thi giữa kỳ và cuối kỳ còn chưa nhất quán trong việc sắp xếp phòng thi, trên 

thông báo là phòng này, số thứ tự, đến khi thi lại đổi phòng khác, số thứ tự thay đổi mà 

không có thông báo trước gây hoang mang, mất bình tĩnh cho sinh viên trong quá trình 

làm bài thi.  

Phòng Đào tạo Đại học và Văn phòng các chương trình Đặc biệt sẽ lưu ý hạn chế 

vấn đề này 

7. Việc thi chưa có kết quả mà lại cho sinh viên đăng ký học phần, ngay cả hạn chót 

điều chỉnh đăng ký học phần vẫn chưa có kết quả thi.  

Việc này xảy ra với một số môn học có điểm chậm trễ. Phòng ĐTĐH đã tham mưu 

cho Trường có các văn bản nhắc nhở giảng viên về việc nộp điểm đúng hạn. Nếu GV nào 

vi phạm thì sẽ có các biện pháp xử lý. 

8.  Về việc hoàn thành hết đến AV3: Hiện giờ em là sinh viên năm nhất đang học 

lớp AV1 ở HK2, nếu qua HK1 của HK2 em có bằng toeic 450 thì có được miễn học AV2 

và AV3 không. 

Theo quy định tạm thời về dạy và học tiếng Anh thì em được miễn học AV3. SV 

nộp hồ sơ đề nghị miễn học theo thông báo của Phòng ĐTĐH trước mỗi học kỳ. 

9. Một số sinh viên đã học xong AV2, học kỳ này có đăng ký học AV3 nhưng không 

được Phòng đào tạo chấp nhận. Sinh viên đã báo hủy nhưng hiện tại vẫn còn tên trong 

danh sách lớp. Những sinh viên này cuối cùng có học hay không mong PĐT trả lời sớm để 

các em chủ động trong việc học.  

Việc xử lý điều chỉnh, bổ sung ĐKHP này Phòng đã làm xong, nếu báo hủy và 

Phòng chấp nhận thì chắc chắn được, ngược lại thì do không được chấp nhận hoặc chỉ có 

thể sót, đề nghị SV liên hệ trực tiếp với Phòng để giải quyết. 

10.  Hỏi về quy định về điều kiện được miễn học anh văn 1, 2, 3 của trường cho 

Khóa 2015. Nếu có chứng chỉ Toeic trên 450 thì có được miễn học anh văn 1, 2, 3 không.  

Theo quy định tạm thời về dạy và học tiếng Anh thì em được miễn học AV3. SV 

nộp hồ sơ đề nghị miễn học theo thông báo của Phòng ĐTĐH trước mỗi học kỳ. 

11.  Thời hạn phúc khảo kết thúc sớm so với thời gian công bố điểm thi (ví dụ: toán 

rời rạc). 
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Phòng ĐTĐH sẽ làm việc với các GV chấm phúc khảo các môn nêu trên để rút kinh 

nghiệm, tránh tái diễn. 

12.  Điểm thi cuối học kỳ một số môn cập nhật quá trễ so với thời hạn phúc khảo 

(như giải tích 1, tiếng anh 1, An toàn Mạng không dây và di động…).  

Có một số GV dù đã được nhắc vẫn nộp điểm chậm, Trường đã có các văn bản quy 

định rõ ràng thời hạn nộp điểm và nếu GV vi phạm thì đã có các biện pháp xử lý. Chắc 

chắn các học kỳ sau việc chậm trễ này sẽ xảy ra ít hơn hoặc không còn nữa. 

13.   Học kì hè nhà trường có được mở các lớp học chính trị không. 

Không, vì học kỳ hè chỉ có 8 tuần, không đủ thời gian cho môn này. 

14.  Học kỳ hè, Phòng Đào tạo có mở môn Thực tập doanh nghiệp không? Có biểu 

mẫu báo cáo đúng chuẩn cho đồ án thực tập doanh nghiệp không. 

Có. Biểu mẫu đề nghị SV liên hệ với Khoa/Bộ môn. 

15. Điểm thể dục có sai sót: Điểm môn Giáo dục Thể chất trên hệ thống nhiều bạn 

bị 0đ. Lớp trưởng có qua trường Đại học Thể dục thể thao để gặp Giảng viên nhưng sổ 

điểm bên trường Đại học Thể dục thể thao thì ô điểm lại để trống mặc dù các bạn đều dự 

thi đầy đủ. Mong Nhà trường có hướng giải quyết để sinh viên không bị ảnh hưởng. 

Mọi thắc mắc về điểm môn Thể dục SV phải làm việc trực tiếp với GV của Trung 

tâm giáo dục thể chất, còn nếu Trung tâm giải quyết không thỏa đáng hoặc có vấn đề gì 

không minh bạch thì đề nghị lớp trưởng phản ánh trực tiếp bằng văn bản về Phòng ĐTĐH 

để xem xét phối hợp giải quyết. 

16.  Mong muốn nhà trường thông báo đến sinh viên thời hạn cuối để có điểm thi 

sau mỗi kỳ thi là bao lâu để sinh viên dễ dàng sắp xếp các môn đăng ký học phần. Cụ thể, 

kỳ vừa rồi, điểm môn An toàn Bảo mật Hệ thống Thông tin của lớp bị chậm.   

Trường đã có quy định rõ thời hạn cho GV nộp điểm sau khi thi xong để có điểm 

thông báo cho SV trên hệ thống, nhưng vẫn có một số GV nộp trễ, Trường sẽ nhắc nhở các 

GV này. 

17.  Phòng Đào Tạo cần thông báo cho sinh viên khi có sự thay đổi giảng viên giảng 

dạy so với lúc sinh viên đăng kí học phần. 

Có một số trường hợp phân công là dự kiến, sau đó do GV đi học hoặc có công tác 

đột xuất nên bắt buộc phải thay đổi người khác. Việc thay đổi GV xuất phát từ Khoa/bộ 

môn sau đó mới đến Phòng ĐTĐH, tuy nhiên Phòng sẽ rút kinh nghiệm việc này. 
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18.  Thời gian từ lúc xin hủy học phần (đăng kí thêm) đến lúc có kết quả quá lâu. 

Phòng Đào Tạo không thông báo cho sinh viên biết đã hủy học phần hay học phần được 

đăng ký. 

Số lượng đơn rất nhiều, cần phải kiểm tra kỹ các điều kiện trước khi đồng ý hay 

không nên cần phải có thời gian. Nếu SV thấy không có thay đổi gì trong ĐKHP của mình 

thì có nghĩa là việc điều chỉnh đã không được đồng ý. Tuy nhiên Phòng ĐTĐH sẽ rút kinh 

nghiệm là phải có một thông báo kết quả rõ ràng hơn sau đợt điều chỉnh ĐKHP này. 

19.  Một số cán bộ Phòng Đào Tạo có thái độ không thân thiện với sinh viên (một 

số cán bộ ngồi trong nói vọng ra ngoài nói chuyện với sinh viên).  

Phòng sẽ nhắc nhở các chuyên viên rút kinh nghiệm trong thái độ giao tiếp với SV. 

20. Cần xây dựng hệ thống thời khóa biểu về lịch thi, phòng thi rõ ràng.  

Việc thông báo về lịch thi, phòng thi rất rõ ràng gồm: ca, phòng, ngày thi. Nếu SV 

có đề nghị cụ thể hơn, cần nêu rõ. 

21.  Việc đăng kí học anh văn giữa chương trình cũ và chương trình mới còn nhiều 

bất cập, chưa rõ ràng.  

Dựa trên Quy định tạm thời về dạy và học tiếng Anh (đã công bố trên Cổng thông 

tin), Phòng sẽ có thông báo đơn giản hơn để SV hiểu dễ dàng hơn. 

22. Việc đăng kí học phần gặp nhiều khó khăn, server luôn bị quá tải.  

Việc quá tải trong thời gian ngắn sau khi mở hệ thống là không tránh khỏi. Phòng 

ĐTĐH sẽ đề nghị với các đơn vị liên quan có giải pháp ưu tiên băng thông trong thời gian 

cho ĐKHP, sau đó trả về tình trạng bình thường. 

23.  Đối với môn chung điểm cuối kỳ 70% là hơi cao, nên giảm xuống 60%, tăng 

điểm giữa kỳ lên.  

Đây là quy định riêng của từng môn học do Khoa/Bộ môn phụ trách. SV nêu cụ thể 

tên môn học để PĐT chuyển cho Khoa/bộ môn đó. 

24. Giãn cách thời gian đăng kí hoc̣ phần và thời gian thi học kỳ để sinh viên dê ̃

dàng đăng kí môn hoc̣ cho hoc̣ kì tiếp theo.  

PĐTĐH sẽ xem xét đề nghị này 

25. Quy chế đào tạo chưa rõ ràng ở mục điểm học phần, trên quy chế vừa có nội 

dung làm tròn đến 0.5 vừa có nội dung làm tròn đến 0.1  

Quy chế đào tạo và Quy định thi hiện hành đều quy định làm tròn đến 0.1 
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26.  Vì chưa biết có đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp nên sinh viên đăng ký 3 

môn chuyên đề. Sau khi có danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận, sinh viên xin 

huỷ đăng ký môn chuyên đề. Thì phòng ĐT không cho hủy lớp vì có 1 môn chuyên đề đăng 

ký vừa đủ số lượng mở lớp.  

PĐTĐH sẽ xem xét lại cách xử lý trường hợp này đồng thời sẽ rút kinh nghiệm 

trong việc phối hợp với các đơn vị liên quan (kiểm tra đủ điều kiện làm KLTN) nhằm tránh 

xảy ra tình huống như trên. 

27.  Sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm, Trưởng bộ môn Anh văn có đề cập đến 

chuẩn anh văn đầu ra của ĐHQG, cho ôn tập và thi nhưng giờ vẫn chưa thấy thông tin gì. 

Đã có thông báo học ôn tập và thi trên DAA 

28. Đề nghị học thực hành liên tục, không học cách tuần. 

Tình hình cơ sở vật chất hiện nay không cho phép. Khi nào khối phòng học tòa nhà 

B hoàn thành thì mới đủ phòng học để sắp xếp và chấm dứt tình trạng học cách tuần nêu 

trên. 

29. Tỉ lệ điểm thi cuối kỳ của một môn học quá nặng đối sinh viên khi vào chuyên 

nghành, do cuối kỳ thi nhiều môn, làm nhiều đồ án. Chúng em xin đề nghị được thảo luận 

với giảng viên để đưa ra cách tính điểm tùy theo từng môn học. 

Tỉ lệ điểm thi do giảng viên quy định, Khoa/Bộ môn duyệt rồi gửi đề cương môn 

học cho PĐT quản lý vào đầu học kỳ. Nếu thấy tỉ lệ bất hợp lý thì SV có ý kiến ngay với 

GV vào đầu học kỳ. 

30. Phòng thực hành (C302) môn An toàn mạng không dây số lượng máy ít hơn số 

lượng sinh viên.  

Lúc ban đầu thì số lượng sinh viên đủ so với số máy, nhưng sau đó do cập nhật, bổ 

sung ĐKHP nên dẫn đến thiếu; tuy nhiên số lượng thiếu không nhiều, bởi vì nếu thiếu 

nhiều thì cán bộ hướng dẫn thực hành phản hồi lại Phòng ĐTĐH sẽ chuyển đổi phòng 

ngay. 

II. CÔNG TÁC SINH VIÊN 

1. Trừ điểm rèn luyện vì không tham gia bảo hiểm y tế là không hợp lý 

Trả lời: 

Căn cứ theo Luật BHYT được ban hành theo QĐ số 46/2014/QH13 Quốc hội sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ban hành ngày 13/6/2014 quy định Bảo 
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hiểm y tế là hình thức bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật 

này, trong đó có đối tượng là học sinh, sinh viên. 

Theo qui chế ĐRL của Bộ, ĐHQG, và của ĐH CNTT đều có thang điểm trừ về 

hành vi vi phạm pháp luật. Không tham gia BHYT là hành vi vi phạm pháp luật nên sẽ bị 

áp dụng việc trừ ĐRL hoặc các hình thức cao hơn. 

Theo quy chế Công tác Sinh viên Trường ĐH Công nghệ Thông tin, sinh viên 

không tham gia BHYT bắt buộc sẽ bị đình chỉ 1 học kỳ, nếu vi phạm lần thứ 2 sẽ bị buộc 

thôi học. 

Từ các năm học trước, sinh viên Trường không mua BHYT sẽ bị trừ 10 (2012), 

20 (2013), 25 (2014) điểm rèn luyện ở mục vi phạm pháp luật. Trong phiên họp của Hội 

đồng ĐRL năm học 2014-2015 đã cảnh báo, nếu SV không tham gia BHYT  năm học 

2015-2016, ngoài việc áp dụng trừ ĐRL, sinh viên còn bị kỷ luật cảnh cáo. 

Việc tham gia BHYT là trách nhiệm của SV khi sống trong cộng đồng. Nếu bạn 

không may mắn bị đau ốm, quỹ BHYT sẽ trang trải một phần chi phí điều trị cho bạn.   

2. Thẻ sinh viên giá quá đắt, dễ hư, nhanh mờ, bong tróc. 

Với các thẻ SV do hư hỏng sau quá trình sử dụng, các bạn cứ mang đến Phòng 

CTSV để Phòng xem xét nguyên nhân, từ đó Phòng sẽ kiến nghị cấp trên trong vấn đề 

nguyên liệu in thẻ lẫn có hướng dẫn để các bạn bảo quản thẻ đúng cách. 

3. Về hoạt động và thang điểm rèn luyện, sinh viên muốn nắm rõ từ đầu năm để tiện 

sắp xếp tham gia. Hiện tại, có nhiều hoạt động có lịch trùng thời gian nên hơi khó khăn 

cho sinh viên khi muốn tham gia nhiều hoạt động cùng lúc.;Hệ thống ĐRL online cập nhật 

rất chậm;Cập nhật điểm rèn luyện còn chậm;Điểm rèn luyện mỗi hoạt động hơi ít. 

Trả lời: 

Hiện nay, hệ thống ĐRL mới đã được đưa vào sử dụng. Khung điểm cũng đã 

được đưa lên vào đầu mỗi học kỳ. Các lớp trưởng, bí thư, chi hội trưởng, đoàn khoa, đoàn 

trường … đều có thể tạo ra hoạt động trên hệ thống đó, đề xuất số điểm rèn luyện mỗi hoạt 

động, phòng CTSV sẽ duyệt trong vòng 2-3 ngày như nguyên tắc đã được đưa ra ở thông 

báo số 12/TB-DHCNTT-CTSV ngày 07/04/2014. Cá nhân, đơn vị tổ chức hoạt động xong 

thì phải cập nhật danh sách sinh viên tham gia các hoạt động chậm nhất 7 ngày kể từ khi 

kết thúc hoạt động. Do đó nếu các bạn SV thấy mình tham gia hoạt động có ĐRL xong mà 

chưa được cập nhật trên hệ thống thì các bạn phải yêu cầu cá nhân, đơn vị tổ chức đưa lên 

gấp.  
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Thông thường ĐRL cuối cùng của học kỳ trước sẽ có vào giữa học kỳ sau vì còn 

phụ thuộc vào một số yếu tố như điểm học tập, tỉ lệ tham gia công tác khảo sát môn học… 

Số lượng hoạt động cả trường cỡ hơn 400 hoạt động một học kỳ. Khung điểm đã 

được công khai đầu mỗi học kỳ. Các bạn có thể tự tạo ra hoạt động và đề xuất ĐRL cho 

hoạt động mình tổ chức. Do đó, các bạn nên chủ động thực hiện các hoạt động nhằm đạt 

được ĐRL mà mình mong muốn. 

4. Kính đề nghị phòng CTSV tổ chức thêm chức những buổi seminar nhằm nâng cao 

kĩ năng mềm, chuẩn bị kiến thức cần thiết chuẩn bị tốt nghiệp cho sinh viên năm 3, năm 4  

Trả lời: 

Mỗi học kỳ, do kinh phí có hạn nên phòng CTSV chỉ tổ chức hơn 10 chuyên đề 

kỹ năng dành cho các sinh viên năm cuối. Trong học kỳ này, phòng CTSV sẽ công bố một 

đề án kỹ năng mềm hoàn chỉnh từ năm 1 đến năm 4 để SV trường có thể tham gia một cách 

có hệ thống từ lý thuyết đến thực hành. 

5. Mong muốn được giải thích về vấn đề học bổng bị chậm và trên hệ thống Điểm rèn 

luyện chưa cập nhật điểm rèn luyện của năm 2014-2015.  

Trả lời: 

Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2014-2015 vừa qua có sự chậm 

trễ do nhiều nguyên nhân: từ việc ngân sách nhà nước cấp về trễ, đến việc chậm cung cấp 

số tài khoản ngân hàng của một số sinh viên. Em xem câu trả lời số 4 của phòng KHTC. 

6. Tổ chức tham gia các hoạt động thể thao mạnh hơn như cấp trường, cấp thành phố. 

Về hội thao SV, mỗi năm một lần Trường sẽ tổ chức Hội thao bao gồm trên 9 

môn để SV tham gia. Với các hoạt động thi đấu bên ngoài, Trường khuyến khích các CLB 

đã thành lập đi thi đấu giao lưu cấp cao hơn. 

7. Tổ chức thêm nhiều buổi tham quan, kiến tập cho sinh viên đến các công ty doanh 

nghiệp. 

Trong 2 tháng đầu học kỳ 2 này, Phòng CTSV tổ chức cho hơn 450 SV tham 

quan doanh nghiệp. Các bạn chú ý thông tin trên forum để đăng ký tham quan. Thậm 

chí các bạn có thể đề xuất muốn tham quan công ty nào, hoặc cần mời công ty nào 

đến giới thiệu thì P.CTSV sẽ liên hệ công ty để có chương trình thích hợp cho các 

bạn. 
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III. HỌC PHÍ 

1. Việc đóng học phí qua ngân hàng đôi lúc còn gây khó khăn cho sinh viên, nếu 

được, xin cho phép sinh viên có thể đóng học phí trực tiếp tại trường.  

Nhà trường khuyến khích sinh viên nộp học phí qua ngân hàng, không khuyến khích 

sinh viên nộp học phí bằng tiền mặt tại Trường để thuận tiện trong công tác quản lý thu 

học phí đồng thời sinh viên có thể theo dõi tình hình nộp học phí của mình được nhanh 

chóng, thuận tiện, kịp thời. 

Trong các thông báo thu học phí, Phòng Kế hoạch – Tài chính đều có hướng dẫn 

việc nộp học phí qua ngân hàng cho sinh viên theo địa chỉ:  http://khtc.uit.edu.vn/node/206 

và cung cấp nhiều ngân hàng (ba ngân hàng) để tạo thuận lợi cho sinh viên khi nộp học 

phí. 

Ngoài ra, hàng năm Trường đều phối hợp với Ngân hàng Á Châu (NH ACB) tổ 

chức làm thẻ miễn phí cho sinh viên để tạo điều kiện cho sinh viên nộp học phí online (nộp 

qua mạng internet, không phải tới ngân hàng nộp) và nhận học bổng qua tài khoản của sinh 

viên.   

2. Cho phép đóng học phí theo nhiều đợt (có thể theo tháng).  

Hiện nay, Trường thông báo thu học phí theo học kỳ. Tuy nhiên, nếu sinh viên có 

nhu cầu nộp học phí theo từng đợt thì Trường vẫn thu và cập nhật học phí theo đúng số 

tiền sinh viên nộp từng đợt (qua ngân hàng). 

Khi nộp học phí theo học kỳ hay theo từng đợt các em sinh viên cần lưu ý về thời 

gian hết hạn nộp học phí. Trường hợp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên có thể 

liên hệ Phòng Công tác sinh viên trước 5 ngày làm việc của thời hạn nộp học phí để được 

hướng dẫn gia hạn thời gian nộp học phí. 

3. Học phí: trên hệ thống trường (ngày 05/01/2015) thông báo kinh phí đào tạo 4 

học kỳ đầu là 10.000.000đ/học kỳ, từ học kỳ 5 trở đi là 12.500.000đ/học kỳ. Nhưng từ học 

kỳ đầu tới giờ học phí đóng cho trường là 12.500.000đ/học kỳ chứ không phải như thông 

báo trên hệ thống của nhà trường.  

Mức học phí như sinh viên đề cập không áp dụng cho sinh viên CTTT khoá 10. Văn 

phòng Chương trình đặc biệt đã thông báo thông tin và quy trình tuyển sinh 2015  các 

chương trình đặc biệt (áp dụng cho Khoá 10) tại địa chỉ:  http://oep.uit.edu.vn/thong-tin-va-quy-

trinh-tuyen-sinh-2015-cac-chuong-trinh-dao-tao-dac-biet; https://tuyensinh.uit.edu.vn/thong-tin-va-quy-trinh-

tuyen-sinh-2015-cac-chuong-trinh-dao-tao-dac-biet 

http://khtc.uit.edu.vn/node/206
http://oep.uit.edu.vn/thong-tin-va-quy-trinh-tuyen-sinh-2015-cac-chuong-trinh-dao-tao-dac-biet
http://oep.uit.edu.vn/thong-tin-va-quy-trinh-tuyen-sinh-2015-cac-chuong-trinh-dao-tao-dac-biet
https://tuyensinh.uit.edu.vn/thong-tin-va-quy-trinh-tuyen-sinh-2015-cac-chuong-trinh-dao-tao-dac-biet
https://tuyensinh.uit.edu.vn/thong-tin-va-quy-trinh-tuyen-sinh-2015-cac-chuong-trinh-dao-tao-dac-biet
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4. Mong nhà trường phát học bổng sớm hơn. Kiến nghị đặt ra một khoảng thời gian 

cụ thể từ lúc xét học bổng đến khi phát học bổng. 

Phòng KH-TC thực hiện việc chi trả học bổng theo quy trình: nhận quyết định học 

bổng từ Phòng Công tác sinh viên  làm thủ tục nhận tiền học bổng từ Kho bạc Nhà nước 

 Thanh toán học bổng cho sinh viên qua tài khoản sinh viên. 

Thời gian vừa qua, tiền ngân sách Nhà nước về trễ và một số sinh viên không có số 

tài khoản ngân hàng do đó thủ tục nhận tiền học bổng từ Kho bạc Nhà nước bị chậm. Nhà 

trường luôn cố gắng để phát học bổng nhanh nhất nhưng do phụ thuộc vào các yếu tố khách 

quan nên khó có thể đưa ra thời điểm phát học bổng cụ thể. 

Để tránh trường hợp thủ tục nhận tiền từ Kho bạc Nhà nước bị chậm do không có 

đầy đủ số tài khoản của sinh viên. Phòng KH-TC đề nghị sinh viên thực hiện việc mở tài 

khoản tại một trong các ngân hàng sau: Ngân hàng TMCP Á Châu (NH ACB); Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (NH BIDV). 

5. Tại sao tín chỉ học phí của những môn ít tốn chi phí như thực hành hình thức 2, 

thực tập tốt nghiệp,...lại nhân hệ số dẫn đến đắt hơn tín chỉ của những môn khác. 

Tín chỉ học phí thực hành theo hình thức 2 được tính bằng tín chỉ học tập chứ không 

nhân hệ số.  

6. Nhà trường nên thông báo cụ thể về số tín chỉ thực tập và tiền học phí khi đóng 

các tín chỉ thực tập. Mong muốn nhà trường liệt kê chi tiết những khoản chi của số tiền 

đóng các tín chỉ thực tập. 

Căn cứ quyết định số 15/QĐ-ĐHCNTT-KHTC ngày 19/09/2014 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin quy định: 1 tín chỉ học tập thực tập tốt nghiệp, khoá 

luận tốt nghiệp, đồ án môn học = 1.5 tín chỉ học phí (áp dụng từ HK2 NH 2014-2015). 

Sinh viên vui lòng xem thông báo tại địa chỉ: http://khtc.uit.edu.vn/node/234, 

http://khtc.uit.edu.vn/node/235 

Số học phí này Trường thu được dùng để trang trải các chi phí hướng dẫn, chi cho 

hội đồng tốt nghiệp, chi phí quản lý, chi cho các công ty hướng dẫn sinh viên thực tập và 

chi phí cho cơ sở vật chất. Hiện nay Trường vẫn phải bù lỗ cho các khoản chi phí này. 

IV. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

1. Khoa, bộ môn nên cho đi kiến tập ở các công ty có chuyên ngành học.   

- Khoa đã liên hệ với doanh nghiệp Tiki và đã tổ chức 2 đợt kiến tập cho sinh viên 

Chương trình chính quy vào 2 đợt 11/3 và 18/3 (mỗi đợt gần 20 SV). 

http://khtc.uit.edu.vn/node/234
http://khtc.uit.edu.vn/node/235
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- Khoa đang liên hệ với doanh nghiệp TMA để tổ chức 01 đợt kiến tập cho sinh viên 

Chương trình tiên tiến vào ngày 8/4/2016 sắp tới (gần 50 SV). 

- Khoa lên kế hoạch định kỳ tổ chức kiến tập cho SV vào tháng 3, 4 hàng năm tại 

các doanh nghiệp trong thời gian tới (tùy thuộc lịch cụ thể doanh nghiệp đón tiếp sinh 

viên). 

2. Những môn học có slide tiếng anh, thầy cô tập trung quá nhiều vào việc dịch 

slide hơn là việc giảng bài.  

Do câu hỏi chung chung nên nhà trường chưa nắm được thông tin giảng viên cụ thể. 

Nhà trường sẽ nhắc nhở các giảng viên chú trọng nâng cao kỹ năng giảng bằng ngoại ngữ 

trên lớp. 

3. Tổ chức các buổi tư vấn thưc̣ tâp̣: ngoài viêc̣ mời các doanh nghiêp̣, tổ chức thêm 

các buổi găp̣ gỡ chia sẻ kinh nghiêṃ từ các thành viên trong lớp, các anh chi ̣ khóa trên. 

Em xem câu trả lời số 8 của Phòng CTSV. 

4. Mong được cách thầy cô công khai đáp án hoặc đáp án gợi ý sau khi thi 

Khoa có thể thưc̣ hiêṇ, tuy nhiên, viêc̣ này cần phải có chủ trương của nhà trường, 

phòng đào taọ. 

5. Đề nghị thống nhất sử dụng một IDE cho lập trình.\ 

Khoa se ̃làm viêc̣ với các GV trong khoa về viêc̣ thống nhất môi trường lâp̣ trình 

cho các môn: Nhâp̣ môn lâp̣ trình, Cấu trúc dữ liêụ và Giải thuâṭ.  

Hiêṇ nay, chủ trương của Khoa là sử duṇg IDE giống như chương trình đươc̣ cài đăṭ 

trong phòng máy (Visual Studio). 

6. Cần tiến hành khảo sát, cải tiến các môn học nhằm thích hợp và kịp thời với 

nhu cầu thực tế của công việc sau khi sinh viên ra trường. 

Khoa KTMT đang chuẩn bị kế hoạch nhằm phân tích các yêu cầu từ doanh 

nghiệp, từ các bên liên quan để tiến hành hiệu chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với 

thực tiển. 

7. Khoa KTMT, cần tìm nhiều hơn nữa các nguôn đầu tư tài trợ giúp sinh viên tiếp 

cận nhiều hơn với các Kit/Board phục vụ thực hành. 

Năm 2015 – 2016, Khoa KTMT đã thực hiện việc hợp tác với Công ty Fsoft, 

Luxoft, ICDREC, STM, TI để xây dựng các kế hoạch hợp tác đào tạo và xây dựng phòng 

thực hành. Fsoft đã tài trợ 30 KIT Freescale, ST tài trợ 50 KIT STM32ARM40x, TI tài 

trợ cho các KIT phát triển lĩnh vực IoT như: 20 KIT MSP430FRXXX, 5 KIT BLE, 5 KIT 
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WIFI. Trong năm 2016, Khoa KTMT đang tiếp xức với các Cty Cadence và Synopsys để 

xin tài trợ bản quyền các công cụ EDA hỗ trợ cho giảng dạy bên chuyên ngành Thiết kế 

Vi mạch. 

           8. Tăng cường thời gian cho sinh viên có thể thực hành trên phòng lap, cài tiến 

các    nội dung thực hành cho phù hợp hơn. 

Khoa đang yêu cầu các BM Hệ thống Nhúng – Robot và Phần cứng – Thiết kế vi 

mạch hiệu chỉnh đề cương chi tiết các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành có gắn liền 

với thực tập trên LAB để sinh viên có thể thực hiện thêm kỹ năng thực ngành liên quan 

đến các ngành nghể của ngành KTMT. Ngoài ra, Khoa đã bố trí phòng A215 là phòng 

OpenLAB để SV có thể tham gia vào các CLB CEEC thực hiện project nghiên cứu hoạc 

trao đổi học thuật. 

9. Học môn Cấu trúc dữ liệu và Lập trình hướng đối tượng cùng một lúc có gây trở 

ngại cho sinh viên không. 

10. Thông báo rộng rãi chương trình học ngành An ninh thông tin cho sinh viên 

được rõ. 

11. Tổ chức hoạt động kiến tập, thực tập liên quan đến ngành An ninh thông tin. 

12. Khoa có thể mở một buổi định hướng chuyên ngành chung cho sinh viên trước 

khi bước vào chuyên ngành, giúp sinh viên trong việc xác định chuyên ngành mình muốn 

theo học.  

13. Kiến nghị khoa cho phép sinh viên được đăng ký vào phòng thực hành để sinh 

viên trực tiếp làm việc trên thiết bị thật.  

V. PHONG TRÀO ĐOÀN – HỘI 

1. Đề xuất tổ chức các phong trào, hoạt động nhằm mục đích gắn kết và giao lưu 

sinh viên giữa các trường đại học.  

Đoàn trường, HSV cũng xác định được điều này là hợp lý và các hoạt động gần đây 

đã có sự phối hợp với các trường trong khối ĐHQG. Tuy nhiên, vừa qua thì cũng có khoa 

Kỹ thuật Máy tính kết hợp cùng đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đại học Ngân hàng; 

khoa Công nghệ Phần mềm kết hợp với đại học Kinh tế - Luật ... và truyền thông mạnh ở 

khu vực nhà học C nhưng vẫn thấy sinh viên mình tham gia khá hạn chế. 

Ngoài ra, các hoạt động của các CLB sắp đến sẽ có phối hợp với các trường trong 

quá tình hoạt động, trước mắt là các CLB về thể dục thể thao. 
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2. Hoạt động các phong trào còn ít, mong muốn được tổ chức, tham gia nhiều hơn 

để các bạn có thêm điều kiện rèn luyện bản thân.  

Sinh viên cần theo dõi kênh thông tin của Đoàn, Hội trường như 

http://tuoitre.uit.edu.vn, http://forum.uit.edu.vn và các kênh thông tin từ đoàn khoa, chi 

đoàn để nắm bắt thông tin các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên. Ngoài ra, các bạn còn 

có thể theo dõi hoạt động hàng tuần để tham gia tại: http://tuoitre.uit.edu.vn/lich-hoat-dong  

3. Các hoạt động cắm trại còn ít, chưa thông báo đến rộng rãi đến sinh viên.  

Sinh viên cho thông tin rõ hơn tổ chức cỡ bao nhiêu đợt cắm trại trong năm thì đáp 

ứng được nhu cầu. Thời gian qua, các đợt cắm trại triển khai cho sinh viên hàng năm, số 

lượng các bạn tham gia rất ít. 

Đoàn trường, Hội sinh viên trường sẽ ghi nhận công tác tuyên truyền còn hạn chế 

và sẽ cải thiện công tác truyền thông cho hoạt động sắp đến. 

4. Đề xuất tăng số lươṇg các hoạt động phong trào  

Sinh viên cần theo dõi kênh thông tin của Đoàn, Hội trường như 

http://tuoitre.uit.edu.vn, http://forum.uit.edu.vn và các kênh thông tin từ đoàn khoa, chi 

đoàn để nắm bắt thông tin các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên. Ngoài ra, các bạn còn 

có thể theo dõi hoạt động hàng tuần để tham gia tại: http://tuoitre.uit.edu.vn/lich-hoat-dong 

5. Liên kết với các trường trong khu vưc̣ Thủ Đức cùng tổ chức các hoaṭ đôṇg để 

gia tăng quan hê ̣giữa các trường cũng như taọ thêm cơ hôị giao lưu nam nữ giữa trường 

mình và các trường có nhiều nữ hơn như: Đại học Ngân hàng, Cao đẳng Tài chính Hải 

quan, Cao đẳng Sư phaṃ Trung ương,… 

Đoàn trường, Hội Sinh viên trường sẽ tiếp thu và có hướng phối hợp trong thời gian 

sắp đến, hiện tại các hoạt động đã phối hợp với các trường trong khối ĐHQG. 

6. Xin tổ chức thêm các phong trào thể thao, hoạt động giao lưu trong và ngoài 

trường cho sinh viên. 

Hằng năm, nhà Trường có tổ chức hội thao sinh viên toàn trường, mỗi khoa tổ chức 

ít nhất 1 giải hội thao của khoa, đoàn trường có hội thao cho cán bộ đoàn hội. Ngoài ra, có 

hội thao cấp thành và hội thao cấp ĐHQG, tuy nhiên các đợt hội thao lớn thông tin tuyển 

đội tuyển thì rất ít sinh viên đăng ký tham gia, chủ yếu và đến vận động từng sinh viên mà 

đoàn trường, hội sinh viên trường biết đến. 

Hiện tại có CLB võ thuật và bóng chuyền đã và sẽ tiếp tục phối hợp tập luyện với các LCB 

các trường bạn, đặc biệt là trường đại học TDTT. Đoàn trường, Hội Sinh viên trường luôn 

http://tuoitre.uit.edu.vn/
http://forum.uit.edu.vn/
http://tuoitre.uit.edu.vn/lich-hoat-dong
http://tuoitre.uit.edu.vn/
http://forum.uit.edu.vn/
http://tuoitre.uit.edu.vn/lich-hoat-dong
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khuyến khích các bạn có đam mê thể thao có thể tập hợp để luyện tập, dần dần thành lập 

câu lạc bộ. 

7. Các phong trào và hoạt động rất bổ ích và thú vị, song có nhiều hoạt động trùng 

với giờ học trên lớp của sinh viên.  

Đoàn trường, Hội Sinh viên trường đã cố gắng tổ chức những giờ tránh bị trùng giờ 

học nhất có thể, nhưng lịch học của mỗi bạn sinh viên là khác nhau nên khó đáp ứng hết 

nhu cầu của các bạn được. Bên cạnh đó, hoạt động vào chủ nhật sinh viên rất ngại đăng 

ký. Do đó, hiện tại các hoạt động thường được tổ chức vào giờ trưa và gần cuối giờ chiều 

để tạo điều kiện cho các bạn được tham gia nhiều nhất có thể. 

8. Vấn đề quảng bá hoạt động của Hội sinh viên trường: Tổ chức hoạt động nhưng 

không thông báo rộng rãi đến sinh viên. 

Hiện tại, có một số hoạt động truyền thông còn gấp dẫn đến thông tin đến các bạn 

sinh viên còn chậm so với thời gian diễn ra hoạt động, thực tế là có thông tin trên diễn đàn 

và qua kênh của liên chi hội, chi hội. Hội sinh viên trường xin cảm ơn và ghi nhận đóng 

góp của các bạn và sẽ cải thiện trong thời gian sắp tới. 

9. Vấn đề cấp sổ đoàn, thẻ hội viên cho đoàn viên mới, hội viên còn chậm chạp 

Đoàn trường, Hội Sinh viên trường xin ghi nhận đóng góp của các bạn và sẽ cải 

thiện trong thời gian sắp tới. 

10. Nên tổ chức các sự kiện hoặc hoạt động đoàn thể vào các ngày không phải là 

ngày làm việc. Vì hiện tại có rất nhiều bạn phải đi thực tập part-time hay full-time.  

Hiện đa số các hoạt động của Đoàn trường, Hội sinh viên trường tổ chức vào cuối 

tuần, nhưng số lượng tham gia còn khá hạn chế, mong rằng sắp tới các bạn sẽ sắp xếp tham 

gia các hoạt động cuối tuần. 

11.  Đề nghị có một hoặc vài buổi giới thiệu các CLB đang sinh hoạt tại trường để 

thu hút sinh viên đăng ký tham gia. Cần có thông báo thường xuyên để sinh viên nắm bắt 

thông tin đăng ký gia nhập câu lạc bộ. Nhà trường cần đánh giá tính hiệu quả của các 

CLB để thưởng phạt rõ ràng nhằm thúc đẩy sự phát triển của CLB. 

Đoàn trường, Hội Sinh viên trường xin ghi nhận góp ý của các bạn và sắp tới sẽ đề 

xuất giới thiệu trong các buổi sinh hoạt công dân cho sinh viên. Sinh viên cập nhật lịch 

hoạt động thường xuyên hơn trên lịch làm việc của Đoàn trường, Hội Sinh viên Trường tại 

http://tuoitre.uit.edu.vn/lich-hoat-dong  

http://tuoitre.uit.edu.vn/lich-hoat-dong
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12. Thông tin hoạt đồng từ Đoàn Khoa, Liên chi hội phổ biến hơi chậm. Cần có 

kênh thông tin để sinh viên cập nhật nhanh nhất. 

Đoàn trường, Hội Sinh viên trường mong các bạn góp ý thêm với kênh thông tin 

nào có thể giúp cho các bạn tiếp cận thông tin một cách nhanh nhất. Hiện tại thì thông tin 

chuyển xuống sinh viên thông qua các cơ sở đoàn hội, forum, website, các group facebook, 

… Sắp tới, Đoàn trường, Hội Sinh viên trường sẽ có cải thiện trong kênh thông tin theo 

đoàn khoa, liên chi hội khoa. 

13. Các hoạt động, chương trình của Đoàn – Hội không thu hút nhiều sinh viên 

tham gia do sinh viên cảm thấy không giúp đỡ mình trong đời sống hằng ngày. 

Đoàn trường, Hội Sinh viên trường mong bạn cho ý kiến cụ thể hơn để khắc phục, 

với câu hỏi này thì có thể nói là bạn phủ nhận toàn bộ hoạt động Đoàn, Hội trong trường. 

Hiện tại, hoạt động của Đoàn trường, Hội sinh viên trường có đều các mảng về học thuật 

(rất nhiều), về phong trào, về kỹ năng, về thể thao, văn hóa, văn nghệ, … 

Bạn có thể đóng góp ý tưởng, giải pháp về tổ chức hoạt động nào, hoặc tổ chức như thế 

nào để có thể giúp ích trong đời sống hằng ngày? 

14. Xem xét mở Câu lạc bộ Tiếng Nhật. 

Đoàn trường, Hội Sinh viên trường sẽ xem xét đến nhu cầu của sinh viên để thực 

hiện việc này và rất khuyến khích các bạn lập nhóm, hoạt động và đề xuất với cấp trường 

để thành lập. 

VI. PHÒNG DỮ LIỆU & CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

1. Nên hiển thị những môn học của học kỳ trước đã học trên moodle cho đến khi kết 

thúc khóa học chính tại trường.  

Việc hiển thị tất cả các môn học của những năm học trước có thể gây nhầm lẫn cho 

một số SV (và SV cũng có ý kiến v/v này) nên hiện nay đang để tối đa 01 năm học trước 

để SV và GV tham khảo được cùng học kỳ của nam học trước (ví dụ hiện tại đang là 

HK2/2015-2016 có thể tham khảo các môn học của HK2/2014-2015), để thống nhất chính 

sách hiển thị cần khảo sát ý kiến SV để làm cơ sở khoa học 

2. Hệ thống Wifi nhà C,A vẫn chưa khắc phục, rất yếu không thuận lợi cho sinh viên 

tra cứu tài liệu học tập. Ngoài ra hệ thống wifi “UIT” sử dụng tài khoản chứng thực vẫn 

chưa sử dụng được. 

Wifi nhà A khu vực tầng lững không có lớp học và trần thấp nên không lắp thiết bị 

phát wifi (AP) được, các tầng khác của nhà A chỉ khi SV truy cập quá đông mới bị quá tải. 
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Wifi nhà C một số vị trí góc xa tín hiệu wifi còn yếu, các vị trí này chủ yếu nằm trong các 

lớp học, ngoài ra vài thời điểm wifi có chậm do nhiều nguyên nhân khách qua và chủ quan 

(yêu cầu sinh viên phản ánh cụ thể thông tin vị trí, thời điểm wifi yếu trên forum của trường, 

trong box Phòng DL&CNTT để được xử lý kịp thời), một số thiết bị mobile, máy tính có 

chip wifi không tương thích với thiết bị phát sóng nên không kết nối được hoặc thiếu ổn 

định. 

Sinh viên cũng cần lưu ý: wifi public chỉ phục vụ một số đối tượng vảng lai và bị 

hạn chế băng thông và chính sách rất nhiều nên SV không dùng SSID này, việc một số sinh 

viên không kết nối chứng thực được thì có thể nhờ P.DL&CNTT kiểm tra và hỗ trợ (C203, 

A207). 

3. Trang courses đã bị xóa các lớp học của các năm học trước. Sinh viên muốn xem 

lại những kiến thức hoặc tài liệu, bài tập đã nộp nhưng không xem dược. Đề nghị nhà 

trường để sinh viên tốt nghiệp rồi hãy xóa dữ liệu. 

Việc hiển thị tất cả các môn học của những năm học trước có thể gây nhầm lẫn cho 

một số SV (và SV cũng có ý kiến v/v này) nên hiện nay đang để tối đa 01 năm học trước 

để SV và GV tham khảo được cùng học kỳ của nam học trước (ví dụ hiện tại đang là 

HK2/2015-2016 có thể tham khảo các môn học của HK2/2014-2015), để thống nhất chính 

sách hiển thị cần khảo sát ý kiến SV để làm cơ sở khoa học. Các lớp học chỉ ẩn đi chứ 

không xóa. 

4. Hiển thị môn học trên hệ thống courses có trường hợp đã kết thúc môn học từ 

học kỳ trước nhưng kỳ sau vẫn có tên trong danh sách môn học đó. 

Em cho biết thêm thông tin cụ thể 

5. Nên mở cửa phòng thực hành để sinh viên học tập nghiên cứu, vì máy ở thư viện 

có giới hạn thời gian và môi trường nóng nực. 

Cần xem xét tính hiệu quả của các openlab, vì hiện nay đa số SV đều có laptop và 

trường cũng có chỗ để SV tự học, có wifi miễn phí để sử dụng 

6. Tất cả các thông báo của Giảng viên trên Website môn học sẽ được tự động gửi 

mail về mail SV. 

Việc này Giảng viên có thể thực hiện được trên hệ thống. 

7. Trong phòng học cần trang bị máy tính có kết nối internet cho sinh viên.  

Trong phòng học sinh viên dung máy tính dùng cho mục đích gì. 
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8. Phòng thực hành C209, C211 cần được nâng cấp mặc dù cấu hình phần cứng 

cao nhưng vẫn có hiện tượng chậm, lag. 

Do chi phí đầu tư lớn nên trường cần xem xét cân bằng hiệu quả sử dụng và đầu tư 

(rất khó trang bị toàn bộ máy mới nhất cho SV). 

9. Hệ thống wifi tại dãy nhà C quá yếu, không phục vụ được cho công tác dạy và 

học.  

Wifi nhà C một số vị trí góc xa tín hiệu wifi còn yếu, các vị trí này chủ yếu nằm 

trong các lớp học, ngoài ra vài thời điểm wifi có chậm do nhiều nguyên nhân khách qua và 

chủ quan (y/c Sinh viên phản ánh cụ thể thông tin vị trí, thời điểm wifi yếu trên forum của 

trường, trong box Phòng DL&CNTT để được xử lý kịp thời), một số thiết bị mobile, máy 

tính có chip wifi không tương thích với thiết bị phát sóng nên không kết nối được hoặc 

thiếu ổn định. 

Sinh viên cũng cần lưu ý: wifi public chỉ phục vụ một số đối tượng vảng lai và bị 

hạn chế băng thông và chính sách rất nhiều nên Sinh viên không dùng SSID này, việc một 

số SV không kết nối chứng thực được thì có thể nhờ P.DL&CNTT kiểm tra và hỗ trợ 

(C203, A207) 

10. Máy tính phòng C207, C211 máy tính yếu nhiều máy hư. 

Các phòng máy này vẫn phục vụ tốt cho một số môn, nếu SV thấy các phòng máy 

này không đáp ứng yêu cầu của môn học nào thì nêu cụ thể để P.ĐTĐH sắp xếp lại TKB. 

Việc nhiều máy hư P.DL&CNTT sẽ kiểm tra lại và khắc phục trong khả năng cho phép. 

11. Phòng máy C111, C113, C207 chạy chương trình Visual C khá chậm. 

Phòng Dữ liệu & CNTT sẽ kiểm tra và khắc phục. 

VII. THƯ VIỆN 

1. Thư viện nên cho sinh viên tự lựa sách giống như ở thư viện trung tâm.  

Hiện Thư viện chưa có phòng trống và tủ, kệ lưu trữ sách để xây dựng kho mở. Thư 

viện sẽ trình Ban Giám hiệu xem xét cho mở rộng Thư viện lên tầng 2 và trang bị các thiết 

bị cần thiết để sớm xây dựng kho mở. Hiện các phòng tại tầng trệt thư viện chưa đáp ứng 

được yêu cầu này. 

2. Thủ thư đôi lúc phải xử lý nhiều trường hợp nên hơi nóng tính; đôi lúc vào thư 

viện thì không có thủ thư trực nên có cách gì đó để liên lạc gấp với thủ thư khi có việc cần 

thiết. 
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- Trường hợp thủ thư đôi lúc nóng tính: Thư viện sẽ nhắc nhở thủ thư ứng xử lại cho 

phù hợp với ý kiến này.  

- Việc đôi lúc sinh viên vào liên hệ (có việc gấp) nhưng không thấy thủ thư: Thư 

viện sẽ nhắc nhở thủ thư tìm người thay thế trực nếu có đi liên liên hệ công việc gấp chưa 

kịp quay lại trực. 

3. Website thư viêṇ không download đươc̣ tài liêụ đồ án 

Thư viện hiện đang đăng tải và đang hoàn thiện các file mềm tài liệu khóa luận, luận 

văn, luận án, giáo trình và chỉ tạm phân quyền cho xem toàn văn (đối tượng bạn đọc trong 

Trường). Việc được tải về các tài liệu này, thư viện sẽ hoàn thiện và có chính sách phân 

quyền phù hợp sau. 

4. Không đồng bô ̣dữ liêụ mươṇ trả sách taị thư viêṇ  

Phần mềm quản lý thư viện mới được trang bị cuối năm 2015, Thư viện hiện đã 

từng bước biên mục dữ liệu các tài liệu vào hệ thống phần mềm quản lý thư viện này. Và 

việc mượn trả sách hiện nay là thông qua giao dịch trên máy (trừ một số trường hợp tài liệu 

chưa kịp biên mục phải mượn thông qua sổ sách) 

5. Thư viện cần tăng cường đầu sách chuyên nghành tiếng Anh và cả tiếng Việt.  

Thư viện đã gửi Phiếu yêu cầu tài liệu gửi về các Khoa/Bộ môn để có danh mục tài 

liệu đề xuất đến Ban Giám hiệu xem xét duyệt mua các tài liệu bám sát chuyên ngành của 

sinh viên. Thư viện sẽ tham khảo về danh mục các tài liệu ngoại văn chuyên ngành công 

nghệ thông tin và trình mua trong thời gian tới. 

6. Đề nghị các phòng hội họp, học nhóm ở thư viện. Nên chốt cửa sổ lại vì khi mở 

máy lạnh thì rất lãng phí. 

Máy lạnh tại các phòng này mặc định được mở từ khoảng 11 giờ 30 đến 13 giờ. 

Việc thư viện mở cửa các phòng chỉ mở từ trước và sau khoảng thời gian này, nếu trong 

thời gian này có mở cửa là do bạn đọc nào đó đã mở quên đóng, Thư viện sẽ quan sát hơn 

về vấn đề này. 

7. Sinh viên không rõ thư viện có bán sách hay không vì ngày 14/1/2016 thư viện 

không bán sách (cụ thể là sách Các hệ cơ sở tri thức) cho sinh viên. Nhưng trước đó và 

sau đó vẫn bán sách bình thường. 

Thư viện hiện có bán giáo trình để phục vụ bạn đọc học tập, việc thủ thư trả lời 

không bán sách có thể rơi vào trường hợp đang kiểm kê, làm lại kho nên tạm ngưng bán 

nhưng thủ thư không giải thích rõ. Rất mong bạn đọc thông cảm. 
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8. Sách tham khảo trong thư viện dành cho sinh viên ngành an ninh thông tin ít. Nên 

để sinh viên bình đẳng trong việc vào thư viện mới (thư viện được biết là của CTTT). 

- Sách tham khảo trong thư viện dành cho sinh viên ngành an ninh thông tin ít: Thư 

viện đã gửi Phiếu yêu cầu tài liệu gửi về các Khoa/Bộ môn để có danh mục tài liệu cụ thể, 

đồng thời sẽ tìm kiếm thêm các nguồn tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành an ninh 

thông tin trình Ban giám hiệu xem xét phê duyệt bổ sung. 

  - Nên để sinh viên bình đẳng trong việc vào thư viện mới (thư viện được biết là của 

CTTT): Đây không phải là thư viện mới mà là khu vực học của sinh viên thuộc chương 

trình tiên tiến do Văn phòng tiên tiến quản lý. Thư viện tiếp thu ý kiến này của bạn đọc và 

gửi ý kiến này lên Ban Giám hiệu xem xét. 

9. Thư viện thiếu quầy giáo trình. Sinh viên phải tự đi photo sách không bản quyền. 

Thư viện hiện lưu trữ kho giáo trình chuyên ngành, việc tổ chức kho đóng nên bạn 

đọc hạn chế trong việc tiếp cận. Bạn đọc vui lòng tham khảo danh mục các giáo trình hiện 

có của Nhà trường đang lưu trữ tại thư viện thông qua website thuvien.uit.edu.vn. Thông 

qua kênh thông tin website thư viện bạn đọc tìm kiếm những giáo trình cần thiết, tham 

khảo thêm về quy định thời gian mượn và đến trực tiếp quầy thủ thư để mượn trả. 

10. Bố trí thêm các ghế dài để sinh viên nghỉ trưa tại thư viện 

Thư viện hiện chưa có đủ không gian/trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu này và thư 

viện cũng chưa cho phép ngủ trong thư viện. Nhưng thư viện tiếp thu ý kiến này và sẽ triển 

khai trong khoảng thời gian phù hợp nhằm phục vụ chỗ nghỉ của bạn đọc trong một không 

gian hợp lý không ảnh hưởng bạn đọc khác. 

11. Máy tính ở thư viện chậm 

Thư viện sẽ đề xuất cải thiện lại tình trạng này 

12. Cho sinh viên mượn 5 quyển sách vì một học kỳ thường có 5 môn. 

Thư viện sẽ xem xét lại về chính sách mượn giáo trình với số lượng phù hợp hơn. 

Thông tin về chính sách mượn, bạn đọc vui lòng cập nhật theo địa chỉ website thư viện – 

Xem mục giới thiệu 

VIII. CƠ SỞ VẬT CHẤT  

1. Thường xuyên lau dọn bàn ghế, quạt ở các phòng học vì nó rất nhiều bụi.  

Ban QLCS ghi nhận thông tin phản ánh của các bạn sinh viên.  
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Chúng tôi xin thông tin thêm là kể từ đầu tháng 4 năm 2016 nhà trường sẽ ký hợp 

đồng với một đơn vị vệ sinh dịch vụ khác để đảm bảo công tác vệ sinh chung cho toàn 

trường. 

2. Mở 1 phòng để sinh viên cùng nhau sinh hoạt 

Từ trước đến nay, sinh viên đều được hỗ trợ đăng ký phòng để sinh hoạt thông qua 

Văn phòng  Đoàn Thanh Niên, Hội sinh viên, phòng Công tác Sinh viên, Cố vấn học tập 

của các Khoa – Bộ Môn và các Khoa trong trường. 

3. Nhà vệ sinh ở nhà C xuống cấp, cần sửa chữa 

Khối nhà C gồm 02 khu toilet, mỗi khu ở hai đầu tòa nhà.  

Hiện Nhà trường đã tiến hành cải tạo được 01 khu toilet (khu đầu hồi tính từ Xa Lộ 

Hà Nội) ở khối nhà C gồm các tầng: tầng trệt, tầng 1 và tầng 2. 

Khu vệ sinh còn lại tuy đã cũ kỹ nhưng vẫn đảm bảo điện nước để sinh viên sử 

dụng.  

Sinh viên có thể sử dụng cả hai khu toilet này. Cả hai khu được vệ sinh thường 

xuyên và kiểm tra sự vận hành các thiết bị.  

Trong tương lai Nhà Trường sẽ quan tâm đưa vào kế hoạch sửa chữa khu toilet còn 

lại của khối nhà C. 

4. Phòng C112 không có loa.  

Hiện tại phòng C112 gồm có 02 Loa màu trắng, âm thanh vẫn được hoạt động bình 

thường.  

Xin thông tin thêm, hiện nay có 2 phòng C210 và C213 không có loa. Tuy nhiên 

diện tích phòng này rất nhỏ, thường sử dụng cho các lớp học anh văn. Ban QLCS vẫn bố 

trí loa di động phục vụ các lớp này sử dụng. 

5. Nhà vệ sinh ở dãy nhà C không sạch. Các phòng học ở nhà C cần có bông lau 

bảng tốt hơn 

Trả lời chung với câu 01. 

6. Một số phòng học ở nhà C thiếu ổ điện (C306,C113), sinh viên dùng laptop thực 

hành môn học nhưng không có đủ ổ điện để dùng. Sinh viên phải tự trang bị ổ điện, dây 

kéo rất nguy hiểm. 

Hiện nay phòng C306 và phòng C113 là hai phòng học lý thuyết. Sức chứa mỗi 

phòng là 140 sinh viên. 
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Cả hai phòng học này phục vụ cho các giờ giảng lý thuyết và không phải là phòng 

thực hành. 

Ngoài ra, các phòng thực hành trong nhà trường (12 phòng) đều được hỗ trợ ổ cắm 

điện trên bàn để sinh viên có thể sử dụng laptop trong giờ thực hành. 

Chúng tôi xin thông tin thêm là tới thời điểm hiện tại chưa nhận được đề nghị nào 

của GV yêu cầu lắp ổ điện cho sinh viên sử dụng máy tính trong giờ học lý thuyết. 

Xin được chia sẻ với các bạn sinh viên, nhà trường chưa thể trang bị đủ các ổ cắm 

cho các phòng học lý thuyết để phục vụ nhu cầu của sinh viên. Tại các phòng học lý thuyết 

hiện nay có một số ổ cắm kỹ thuật. Do đó, chúng tôi đề nghị sinh viên tự trang bị ổ cắm (ổ 

cắm LioA là một đề nghị) để phục vụ nhu cầu của các bạn. Các ổ cắm sử dụng cho laptop 

có mức tiêu thụ điện nguồn không lớn và việc vận hành không “rất nguy hiểm” như các 

bạn lo lắng. 

7. Gắn màn vải nhà C (C102, C104, C106) 

Hiện nay tại các phòng học C102, C104, C106 đã được dán decal mờ và có lắp đặt 

01 rèm cửa ngay bàn giáo viên. Tuy nhiên, các biện pháp nêu trên vẫn chưa làm hài lòng 

sinh viên học tập tại các phòng này. Chúng tôi sẽ nghiên cứu giải pháp để cải thiện điều 

này trong thời gian ngắn sắp tới. 

8. Ghế  đá đặt không đúng chỗ. Cần đặt nên có bóng râm. 

Nhà trường ghi nhận, xin chuyển Hội sinh viên trường hỗ trợ việc di dời lắp đặt tại 

vị trí phù hợp nhất với sinh sinh viên, đảm bảo mỹ quan chung của Trường.  

9.  Nhà vệ sinh nhà A lầu 3 hay bị cắt nước 

Hiện tại hệ thống trữ nước tại khu A được đặt trên mái nhà khu A. Tầng 3 của khu 

A là tầng áp mái nên nước tại khu vực này sẽ bị yếu khi mực nước trong các bồn chứa nước 

xuống thấp trong các giờ cao điểm. 

Chúng tôi sẽ nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để cải thiện vấn đề này. 

10. Lắp thêm máy nước uống cho sinh viên tại nhà E. 

Hiện tại, hệ thống cung cấp nước uống cho sinh viên trường gồm có 02 máy lọc 

nước nhà C, 03 máy lọc nước nhà A, 01 máy lọc nước khu D. Các hệ thống lọc nước được 

bảo dưỡng định kỳ 4 tháng/lần.  Sinh viên có thể lấy nước từ những tòa nhà này để uống.  

Ngoài ra, khi có phản ánh của sinh viên, hoặc phát hiện có hỏng hóc chúng tôi đều 

triển khai các biện pháp khắc phục ngay. 
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Máy nước uống tại khu nhà E. Nhà trường sẽ nghiên cứu lắp đặt trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, do khu E được thiết kế hoàn toàn khép kín nên công tác lắp đặt thêm các trang 

thiết bị cần có thời gian nghiên cứu vì sẽ làm ảnh hưởng đến kết cấu của tòa nhà. 

11. Cần cho sinh viên tự đăng ký mượn phòng học trên web banqlcs.uit.edu.vn để 

học nhóm, tổ chức hội nghị, sinh hoạt lớp. 

Các hoạt động của sinh viên cần được theo dõi của một đơn vị chức năng (Đoàn thể, 

Cố vấn Học tập, Khoa, phòng Công tác Sinh viên).  

Sinh viên có thể đăng ký sử dụng phòng thông qua các kênh tùy theo mục đích sử 

dụng. Do đó, Ban QLCS không thể đáp ứng yêu cầu này. 

12. Giảng đường A nóng. 

Hiện tại các giảng đường tại khu nhà A có 69 quạt trần, 2 quạt công nghiệp, ba quạt 

tháp. Nhà trường sẽ cố gắng tìm nhiều biện pháp để giảm nóng trong khả năng có thể. 

13.  Phòng học C112, dãy bàn phía trên không có quạt. 

Phòng C112 đã được lắp đặt 10 cái quạt.   

Ban QLCS ghi nhận và sẽ nghiên cứu đề xuất lắp thêm quạt nếu điều kiện cho phép. 

14. Cần có thêm cửa sổ phía ngoài hành lang tòa nhà C, các phòng chỉ có cửa sổ ở 

một bên nên rất nóng khi học (tầng trệt, lầu 2). 

Trong qui hoạch của nhà trường thì các phòng học nhà C sẽ được chuyển đổi công 

năng phục vụ cho các hoạt động đoàn thể, văn nghệ của sinh viên. 

Trong thời gian tới, phòng QTTB sẽ phối hợp với ban QLCS khảo sát việc lắp đặt 

thêm quạt để phục vụ cho việc học tập của các em được tốt hơn. 

15. Phòng nghỉ trưa có máy lạnh nên có quy định về việc giữ im lặng, quy định về 

thời gian nghỉ trưa. 

Nội quy nhà trường mục 1.3 đã có quy định không gây ồn ào. 

Các phòng nghỉ trưa cho sinh viên phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức của từng sinh 

viên. 

16. Một số phòng học trang thiết bị còn thiếu (C104, C102) không có cổng chuyển 

VGA sang HDMI), bên cạnh đó bút viết bảng cũng thường xuyên hết mực,ảnh hưởng đến 

quá trình dạy của giáo viên. 

Phòng QTTB đã cung cấp các thiết bị chuyển đổi tín hiệu cho Ban QLCS, trong 

trường hợp máy tính không có cổng VGA thì đề nghị quý thầy, cô phụ trách lớp liên hệ 

với Ban QLCS để nhận dây chuyển đổi. 
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Chúng tôi ghi nhận và đang lên phương án bổ sung thêm một số thiết bị chuyển đổi 

tín hiệu HDMI sang VGA. 

Việc bút viết bảng, sinh viên nhận bút cho GV vào đầu giờ học, cùng lúc với nhận 

thiết bị. 

17. Nước uống từ máy lọc nước có mùi khó chịu. 

Theo quy định các máy lọc nước được thay lọc 6 tháng một lần (theo khuyến cáo 

của nhà sản xuất).  

Trong quá trình sử dụng nếu phát hiện tình trạng trên sv có thể phản ảnh ngay trực 

tiếp tại diễn đàn, mục CSVC để được xử lý kịp thời. 

Về tính năng kỹ thuật chúng tôi xin thông tin thêm: các máy lọc nước của Trường 

Đại học Công nghệ Thông tin sử dụng kết hợp hệ thống lọc thô và màng Ro theo cơ chế 

lọc thẩm thấu ngược cho ra nước uống hoàn toàn tinh khiết. Thêm vào đó nước được cho 

qua các lớp lọc than hoạt tính. Vị của nước dễ chịu hơn, vì than hoạt tính và các lớp lọc đã 

làm mất đi mùi khó chịu trong nước. 

18. Việc thi nghe anh văn: tại sao không sử dụng loa trong phòng học mà lại sử 

dụng cát-xét. Sử dụng cát-xét không đảm bảo đủ âm thanh để nghe.  

Lý do bảo mật, đề thi thường được in sao qua CD, đảm bảo khách quan và công 

bằng chung. 

Khi đi thi gặp phải trường hợp này sinh viên phản ánh ngay với giám thị để sử dụng 

các biện pháp tăng âm như để micro gần loa của máy cassette. 

19. Khu vực C205 không đủ ánh sáng. 

Ban QLCS xin ghi nhận. Chúng tôi sẽ khảo sát và xử lý vấn đề này. Trường hợp 

cần thiết gắn thêm đèn, phòng QTTB sẽ hỗ trợ cung cấp vật tư, thiết bị để lắp đặt trong 

thời gian sớm nhất để không làm ảnh hưởng đến việc học tập của các em. 

20. Máy chiếu các phòng C206, C306 bị mờ đề nghị có biện pháp khắc phục.  

Những nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến việc học, SV vui lòng phản ảnh qua diễn 

đàn để được xử lý kịp thời. 

Khi học tập trong trường gặp các tình huống như trên. Phòng QTTB và Ban Quản 

lý Cơ sở rất mong các bạn sinh viên phán ánh ngay cho chúng tôi trên diễn đàn mục Cơ Sở 

Vật Chất của nhà trường. 

Chúng tôi, hứa xem xét và phản hồi thông tin ngay (trong giờ làm việc) hoặc chậm 

nhất trong vòng hai mươi bốn tiếng.  
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21. Dây VGA phòng C206 bị hư.  

Nhà trường đã xử lý xong. Xin các bạn xem thêm câu trả lời 20. 

22. Phòng C210 hơi nóng quạt hư và máy chiếu không rõ màu hay bị tắt. 

Xin các bạn xem câu trả lời 20. 

23. Nâng cấp hê ̣thống máy chiếu ở dãy nhà C: phòng C308,…  

Cần có thông tin cụ thể máy nào cần nâng cấp, vui lòng phản ảnh trực tiếp qua diễn 

đàn để được xử lý ngay. Xin các bạn xem câu trả lời 20. 

24. Giảng đường nên trang bị thêm cổng HDMI vào máy chiếu. 

Hiện GĐ 1 đã được trang bị cáp HDMI. 2 giảng đường còn lại, nếu có nhu cầu sử 

dụng, vui lòng liên hệ Ban QLCS (Phòng A303) để được hỗ trợ. Ngoài ra, khi học tại các 

phòng học khác trong nhà trường nếu có nhu cầu sử dụng cáp chuyển đổi xin vui lòng liên 

hệ Ban QLCS để mượn. 

Xin các bạn xem câu trả lời 20.  

25. Máy chiếu của nhiều phòng học xuống cấp (C112, C205,C106, C210)  

Ban QLCS sẽ kiểm tra lại đề nghị thay mới nếu cần thiết. 

Những nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến việc học, SV vui lòng phản ảnh qua diễn 

đàn để được xử lý kịp thời. 

Khi học tập trong trường gặp các tình huống như trên. Phòng QTTB và Ban Quản 

lý Cơ sở rất mong các bạn sinh viên phán ánh ngay cho chúng tôi trên diễn đàn mục Cơ Sở 

Vật Chất của nhà trường. 

Chúng tôi, hứa xem xét và phản hồi thông tin ngay (trong giờ làm việc) hoặc chậm 

nhất trong vòng hai mươi bốn tiếng.  

26. Đề nghị kiểm tra lại bàn ghế, tay cầm cửa ở các phòng học   

Ban QLCS thường xuyên kiểm tra và gửi đề nghị sửa chữa cho phòng QTTB khi có 

bất kì hư hỏng gì. Phòng QTTB cam kết sẽ sửa chữa trong thời gian sớm nhất (tối đa là 3 

ngày làm việc tính từ ngày nhận đề nghị). 

Xin các bạn sinh viên cung cấp thêm thông tin cụ thể, bàn, ghế, cửa ở phòng học 

nào bị hỏng? 

Ngoài ra, bàn ghế, tay cầm,…đều có đối tượng sử dụng chính là sinh viên nên việc 

ý thức sử dụng các loại bàn ghế, đặc biệt là không ngồi trên bàn và đứng trên ghế. 

27. Lắp tủ đồ trong phòng học. 

Xin thông tin thêm là lắp tủ dùng để đựng đồ gì? 
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Nhà trường không cấm sinh viên mang cặp sách, đồ dùng cá nhân vào phòng học.  

Rất tiếc, chúng tôi xin từ chối đáp ứng nhu cầu này. 

28. Xây dựng hồ bơi, sân bóng rổ, sân cầu lông ở trường để sinh viên rèn luyện sức 

khỏe.  

29. Em mong nhà trường có thể thành lập khu vực sân vận động trong trường phục 

vụ cho các hoạt động thể thao và văn hóa của sinh viên  

Trả lời hai câu 28 và 29 

Hiêṇ taị trường có môṭ sân đá banh, hai sân bóng chuyền, một nhà thi đấu bóng bàn.  

Môn thể duc̣ đươc̣ trường thuê ngoài để sinh viên hoc̣ tâp̣, rèn luyện sức khỏe nhờ 

tận dụng cơ sở vật chất nhà nước đã đầu tư cho đơn vị khác trong khuôn viên đất của Đại 

học Quốc gia. 

Sân bóng rổ, sân cầu lông là thành phần trong các hạng mục xây dựng Nhà Thi Đấu 

Đa Năng theo Quy hoạch chi tiết 1/500 mà Đại học Quốc gia vừa phê duyệt vào tháng 06 

năm 2015 vừa qua (QĐ 760/QĐ-ĐHQG-KHTC). 

Theo tiến trình đầu tư của Dự án Xây dựng Trường Đại học Công nghệ Thông tin 

thì các hạng mục này sẽ được xây dựng trong thời gian tới 

Ngoài ra, chúng tôi thông tin tới các bạn sinh viên hạng mục Hồ bơi không có trong 

quy hoạch 1/500. 

30. Hỗ trợ phòng tập văn nghệ cho CLB văn nghệ vì tập luyện ngoài hành lang ảnh 

hướng đến các bạn khác. 

Xin cung cấp thêm thông tin về CLB Văn nghệ trực thuộc đơn vị nào của trường. 

Yêu cầu và mật độ sử dụng ra sao?  

Đơn vị chủ quản có thể làm việc trực tiếp với các đơn vị chức năng để được hỗ trợ. 

IV. PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

1. Khảo sát môn học quá sớm, khi chưa có kết quả học tập mà phòng đã đưa ra 

khảo sát. Đồng thời không có thông báo để sinh viên được biết.  

Về thời gian khảo sát đã được Phòng TT-PC-ĐBCL thực hiện theo Quy định về 

việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Trường 

yêu cầu sinh viên (SV) đánh giá và cho ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên (GV) sau khi tất cả môn học kết thúc và trước khi Phòng Đào tạo Đại học công bố điểm 

thi học kỳ. Đây là khoảng thời gian phù hợp để SV đánh giá và cho ý kiến về hoạt động giảng 

dạy của GV, đồng thời đảm bảo tính khách quan khi SV chưa biết điểm thi của mình. 
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Các thông báo khảo sát, thông báo gia hạn khảo sát luôn được Nhà trường yêu cầu 

các phòng, khoa, bộ môn thông báo đến tất cả GV và SV trong Trường biết để phối hợp 

thực hiện và các thông báo cũng được đăng trên website trường (uit.edu.vn) và cổng thông 

tin đào tạo (daa.uit.edu.vn). Vừa qua, phòng TT-PC-ĐBCL có gửi thêm thông báo đến từng 

địa chỉ email của SV, tuy nhiên có một số trường hợp không nhận được do hệ thống chưa 

cập nhật đầy đủ địa chỉ email cá nhân của các bạn vào group mail SV. 

2. Trường cần thông báo kết quả khảo sát môn học cho sinh viên. Nội dung khảo 

sát nên ngắn gọn, súc tích. 

Từ học kỳ II năm học 2014-2015, Trường đã có phản hồi kết quả khảo sát đến người 

học bằng văn bản và hiện nay hoạt động này sẽ được thực hiện định kỳ sau mỗi đợt khảo 

sát. 

Sau mỗi đợt khảo sát, Trường/Khoa/ GV luôn xem xét kết quả khảo sát môn học để 

có những điều chỉnh, cải tiến nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo. Vì vậy, Nhà 

trường rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ các thầy/ cô và các bạn SV để hoạt 

động khảo sát tại Trường ngày càng hiệu quả hơn. 

Mọi thắc mắc, thầy/cô và các bạn vui lòng liên hệ phòng TT-PC-ĐBCL qua số điện 

thoại: 08.37245487 (số nội bộ 133) hoặc qua email: ttpcdbcl@uit.edu.vn 

X. VĂN PHÒNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT 

1. Trong buổi họp lớp tháng 10, cán bộ văn phòng đặc biệt có nói đến việc tổ chức 

các buổi tham quan các công ty công nghệ thông tin, nhưng đến nay chưa thấy triển khai.  

Hoạt động kiến tập doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên CTĐB có cơ hội tiếp cận môi 

trường làm việc thực tế, chuyên nghiệp tại các doanh nghiệp IT lớn, góp phần giúp SV 

định hướng nghề nghiệp trong tương lai, đây là hoạt động được tổ chức định kỳ vào tháng 

4, tháng 5 hàng năm cho SV từ năm thứ 2 trở lên. Năm học này, VPĐB đã phối hợp với 

P.CTSV liên hệ công ty tổ chức kiến tập vào tháng 4, VP sẽ thông báo kế hoạch cụ thể cho 

sinh viên khi có thông tin chính thức từ phía các doanh nghiệp đối tác. 

2. Thành lập và duy trì câu lạc bộ Tiếng Anh của chương trình đặc biệt  

Nắm bắt được nhu cầu của SV về việc nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, ngoài 

việc tổ chức các khóa học tăng cường bắt buộc thì VPĐB đã thành lập CLB tiếng Anh từ 

tháng 10/2014, CLB hiện tại có các thành viên ban chủ nhiệm từ SV CTTT và CLC do 

Th.S Nguyễn Thị Thanh Lý hướng dẫn. Với mục tiêu phát triển CLB ngày càng lớn mạnh, 

có những hoạt động hiệu quả thu hút đông đảo SV của CTĐB thì VPĐB đã phối hợp với 

mailto:ttpcdbcl@uit.edu.vn
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BM Anh văn sử dụng English Zone để CLB hoạt động định kỳ hàng tuần. Các bạn SV liên 

hệ trực tiếp Th.S Nguyễn Thị Thanh Lý hoặc xem thông tin trên facebook của VPĐB để 

biết lịch và chương trình hoạt động của CLB. 

3. Đề xuất hệ thống Wifi riêng cho Các lớp Chương trình Chất lượng cao. 

VPĐB sẽ đề xuất Ban Giám hiệu về vấn đề này, tuy nhiên hiện tại hệ thống wifi 

được phủ toàn trường vẫn đáp ứng nhu cầu học tập, tra cứu của SV, ngoài ra thư viện sách 

ngoại văn dành riêng cho CTĐB cũng đã có wifi riêng. 

4. Thông báo tuyển sinh vào hệ tài năng không được rõ ràng, dẫn tới một số sinh 

viên vẫn không biết mình có được vào lớp tài năng hay chưa. 

Tiêu chuẩn tối thiểu để được nộp đơn xét tuyển bổ sung vào lớp Tài năng đã được 

quy định rõ trong Quy định về hệ Tài năng, trong từng học kỳ, Khoa căn cứ vào sĩ số lớp 

hiện tại (danh sách sv chính thức, dự bị) để đưa ra chỉ tiêu tuyển bổ sung. DS SV trúng 

tuyển chính thức sẽ được BĐH Cấp trường quyết định căn cứ vào ĐTBTL, khối lượng 

CTĐT đã hoàn thành. Trong thời gian chờ quyết định thì SV vẫn duy trì học theo lịch học 

hiện tại, khi có chuyển đổi VPCTĐB sẽ hỗ trợ tối đa để SV dễ dàng bắt nhịp với chương 

trình. 

5. Giảm số lần họp lớp trong một học kỳ 

Hiện tại mỗi HK, VP sẽ họp toàn bộ các lớp tối thiểu là 03 lần nhằm nắm tình hình 

học tập của lớp để kịp thời xử lý nếu cần thiết, đồng thời thông báo các kế hoạch hoạt động 

của VP; trường hợp có vấn đề cấp bách sẽ tổ chức họp đột xuất. 

6. Mở các lớp tiếng Anh tăng cường, tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên chương 

trình tài năng. 

Với mục tiêu hỗ trợ SV đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh như quy định, đáp ứng nhu cầu 

thị trường lao động thì VP đã phối hợp với BM Anh văn và Trung tâm Anh ngữ triển khai 

các lớp tăng cường tiếng Anh, hiện mô hình đang triển khai bước đầu cho SV CTTT và 

CLC, VP đã có kế hoạch triển khai tiếp tục và lâu dài bao gồm cả SV CTTN và sẽ có thông 

báo chính thức cho SV vào cuối học kỳ. 

7. Có một kênh thông tin riêng về các hoạt động của Chương trình chất lượng cao. 

Hiện nay VP thường xuyên tổ chức các hoạt động riêng cho SV các CT CLC, CTTT 

và CTTN với mục tiêu nâng cao kỹ năng, rèn luyện thể lực, tạo tinh thần đoàn kết hỗ trợ 

nhau giữa SV các chương trình, tất cả hoạt động này đều được thông tin rộng rãi qua 03 



Hội nghị Sinh viên Năm học 2015-2016 

 

27 
 

kênh chính thức: website OEP mục Thông tin hoạt động SV hoặc CLB Sinh viên, facebook 

của VP và trực tiếp qua hệ thống mail group. 

8. Nên mở thêm một số môn học hè cho các chương trình đặc biệt để các bạn thuận 

tiện hơn trong việc học lại, học cải thiện điểm. 

Để chuẩn bị kế hoạch mở lớp trong HK hè dành cho đối tượng sinh viên học lại, cải 

thiện điểm thì Trường sẽ có đợt khảo sát nguyện vọng mở lớp cho SV, căn cứ vào kết quả 

khảo sát hoặc đề nghị của SV, nếu đủ số lượng mở lớp thì VP sẽ mở. Ngoài ra, VP chú 

trọng mở các lớp bồi dưỡng Anh văn nhằm giúp SV cải thiện trình độ Anh văn trong hè 

mà không bị áp lực bởi các môn học khác như trong HK chính. 

9. Xin được học các môn tự chọn chung với sinh viên chính qui do số lượng sinh 

viên không được mở lớp riêng.  

VP linh động trong việc đề nghị mở môn tự chọn đ/v CTĐB do đặc thù sĩ số ít, trong 

từng trường hợp cụ thể VP sẽ nhận đề nghị từ SV và xin chỉ đạo từ BGH để xử lý. 

10. Học bổng tài năng học kỳ 1 dành cho khóa 2015 vẫn chưa có, trong khi các 

khóa trước đã có. 

SV chính thức sẽ nhận học bổng chung với đợt HK2. VP sẽ rút kinh nghiệm v/v 

thiếu thông tin đến SV, tuy nhiên trong những đợt họp lớp với Cố vấn học tập và đại diện 

của VP, nếu SV có bất kỳ thắc mắc nào nên nêu ra để được xử lý hoặc giải đáp ngay. 

XI. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 

1. Cần có trạm chờ xe buýt trước cổng chính của trường và Căn tin trường rất ít 

món ăn cho buổi sáng, cơm bị cũ 

- Phòng Tổ chức  - Hành chính sẽ có văn bản gửi các đơn vị liên quan đề nghị hỗ 

trợ cũng như khắc phục tình trạng trên. 

2. Cần quy định sinh viên nên tắt máy dẫn bộ khi vào cổng trường (đối với sinh viên 

đi xe máy) và Cổng trường nên mở rộng để sinh viên, giảng viên ra vào dễ dàng 

Hiện nay Nhà trường đã có quy định và đang thực hiện việc buộc các xe máy của 

sinh viên, cán bộ giảng viên, khách phải tắt máy, dẫn bộ qua cổng. Việc mở cổng chính 

vào giờ cao điểm vẫn được Tổ bảo vệ thực hiện đầy đủ và đúng lịch.  

3. Cần có thêm dịch vụ giữ nón bảo hiểm ở nhà xe 

Hiện nay mỗi ca trực nhà xe chỉ có 2 nhân viên mà giữ một ngày hơn 1000 lượt xe 

vào ra, cho nên Nhà trường đề xuất các bạn nên tự bảo quản nón bảo hiểm bằng cách cài 

dây nón vào xe cẩn thận hoặc cất giữ tài sản vào cốp xe. 
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4. Về việc ùn tắc tại nhà xe vào giờ cao điểm 

Hiện nay đặc thù bãi xe của Trường là các bạn sinh viên chủ yếu vào gửi xe từ 

khoảng 7h20 tới 7h45 tập trung hơn 500 lượt xe vào, đễ đỡ ùn tắc, trước hết Nhà trường 

mong muốn các em hợp tác với Tổ giữ xe (chuẩn bị trước thẻ gửi xe trên tay, tháo nón và 

khẩu trang, chạy xe đúng và ngay ngắn vào gờ cao su…) để việc gửi xe của các bạn được 

nhanh hơn. Đặc biệt là, các bạn có thể đi sớm hơn khoảng 10 phút từ khoảng 7h00 tới 7h20 

thì việc gửi xe của các bạn sẽ rất dễ dàng. 

5. Tăng line ở bãi giữ xe & hệ thống thu tiền qua thẻ sinh viên 

Nhà trường sẽ tiếp thu và nghiên cứu, nếu phù hợp, tiết kiệm, tiện lợi sẽ triển khai. 

 

 

 

 


